

คำถามที่พบบ่อย

2016-10-25

ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

จาก mormonandgay.lds.org

เหตุใดเราจึงใช้คำว่า “เสนาหาเพศเดียวกัน” เหตุใดไม่พูดเพียงแค่ “เกย์”

พฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกัน (SSA) หมายถึงเสนาหาทางอารมณ์ ทางกาย เชิงรักใคร่ หรือทางเพศกับคนเพศเดียวกัน หากท่านประสบพฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกัน ท่านอาจจะเลือกหรือไม่เลือกใช้รสนิยมทางเพศตั้งชื่อเฉพาะให้ตัวท่าน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกันเป็นศัพท์เฉพาะที่พูดถึงประสบการณ์ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ เว็บไซต์นี้ใช้ศัพท์คำนี้เพื่อรวมถึงคนที่ไม่สะดวกใจจะใช้ชื่อเฉพาะ ไม่ได้มีเจตนาปฏิเสธว่าเกย์ เลสเบียน หรือรักร่วมสองเพศมีอยู่จริง

เหตุใดเว็บไซต์จึงไม่พูดถึงการรับรู้ทางเพศผิดปกติหรือการผ่าตัดแปลงเพศ

หลักการทั่วไปจำนวนมากที่แบ่งปันบนเว็บไซต์นี้ (ตัวอย่างเช่น ความสำคัญของการไม่กีดกันและความกรุณา) นำมาใช้ได้กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ประสบการรับรู้ทางเพศผิดปกติหรือแสดงตนว่าผ่าตัดแปลงเพศ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกันต่างกันมากกับการรับรู้ทางเพศผิดปกติ ตัวอย่างเช่น คนที่ประสบการรับรู้ทางเพศผิดปกติอาจจะประสบหรืออาจจะไม่ประสบพฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกันและส่วนใหญ่มักคนที่ประสบพฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกันไม่ปรารถนาจะเปลี่ยนเพศของตน จากมุมมองด้านจิตวิทยาและด้านศาสนา สองอย่างนี้ต่างกัน

ท่านกำลังถามตนเองไหมว่าท่านเป็นเกย์หรือไม่

หากท่านกำลังถามตนเองว่าท่านเป็นเกย์หรือไม่ บางทีท่านอาจจะประสบพฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกันและกำลังสงสัยว่าความรู้สึกเหล่านี้จะตีความว่าอย่างไร ความปรารถนาทางเพศเป็นเรื่องซับซ้อนและเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ถึงแม้ความเสนาหาเชิงรักใคร่ทางอารมณ์หรือทางเพศสามารถบ่งบอกรสนิยมทางเพศได้ แต่ท่านไม่ควรที่กักเอาเอง ความปรารถนาทางเพศไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หากท่านกำลังสงสัย ท่านไม่ควรรู้สึกถูกกดดันให้ด่วนสรุปเกี่ยวกับสภาพทางเพศของท่าน

คำพูดมีความหมายต่างกับคนต่างกัน และนิยามของคำเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตเรา คำว่า *เกย์* มีความหมายต่อท่านอย่างไร มันคือความรู้สึกหรือไม่ คืออัตลักษณ์หรือไม่ คือวิถีชีวิตหรือไม่ การใช้คำว่า *เกย์* เปลี่ยนแปลงมาตลอดเมื่อสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป การแสดงตนว่าเป็นเกย์อาจหมายความว่าท่านประสบพฤติกรรมเสนาหาเพศเดียวกันแต่เลือกไม่ทำตามความรู้สึก

เหล่านั้น หรือคำนี้อาจบ่งบอกว่าท่านแสดงตนอย่างไรทางอารมณ์ ทางกาย ทางเพศ หรือทางการเมือง หากท่านสงสัยว่าคนบางคนหมายความว่าอย่างไรเมื่อพวกเขาพูดว่า “ผมเป็นเกย์” จงถามพวกเขา

ฉันควรเปิดเผยตัวตนหรือไม่

สำหรับบางคน การเก็บอำความรู้สึกเส่นหาเพศเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดความละอายใจหรือความคิดในทางลบ การบอกความรู้สึกเหล่านั้นกับเพื่อนที่ไว้วางใจจะช่วยเยียวยาและปลดปล่อยให้เป็นอิสระ อย่างไรก็ตามก็ดี บางคนประสงค์จะระออีกสักหน่อยหรืออย่างน้อยก็จำกัดจำนวนคนที่พวกเขาจะเผยความรู้สึก ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจดังกล่าวจึงไม่ควรขึ้นอยู่กับแรงกดดันให้ “เปิดเผยตัวตน” ต่อสาธารณชนว่าเป็นเกย์ หากท่านตัดสินใจเผยความรู้สึกเส่นหาเพศเดียวกัน จงพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าท่านต้องการบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะแบ่งปันประสบการณ์ด้านนี้ของท่านอย่างไร

หากท่านตัดสินใจแบ่งปันประสบการณ์ของความรู้สึกเส่นหาเพศเดียวกันหรือแสดงตนอย่างเปิดเผยว่าเป็นเกย์ ท่านควรได้รับการสนับสนุนและการปฏิบัติด้วยความกรุณาและความเคารพ ทั้งที่บ้านและในศาสนจักร เราทุกคนจำเป็นต้องอดทนต่อกันขณะที่เราคิดหาทางออก

ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกันและรักกันฉันพี่น้อง เครื่องข่ายสนับสนุนเช่นนั้นทำให้การดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและแสวงหาพระวิญญูณ่ง่ายขึ้นมากขณะสำรวจด้านต่างๆ ของความเป็นมรรตัย

ฉันจะพูดกับพ่อแม่หรืออธิการเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันได้อย่างไร

หากท่านรู้สึกสะดวกใจจะพูดกับพ่อแม่ สมาชิกครอบครัวอีกคนหนึ่ง หรือผู้นำศาสนจักร ท่านอาจบอกเล่าความรู้สึกของท่านกับพวกเขา จงช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าท่านกำลังประสบอะไรเพื่อพวกเขาจะแสดงความรักและช่วยเหลือท่านได้ หากพวกเขาไม่เข้าใจว่าประสบการณ์นี้เป็นอย่างไร จงขอให้พวกเขาอ่านบทความบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะช่วยให้เริ่มการสนทนาได้ง่าย แต่ที่สำคัญคือต้องให้การสนทนาดำเนินต่อไป จงอดทนกับคนรอบข้าง และจำไว้ว่าท่านทุกคนกำลังเรียนรู้ด้วยกัน หากคนที่ท่านรักไม่เข้าใจหรือไม่สนับสนุน พวกเขาอาจต้องการความช่วยเหลือจากท่าน จงปฏิบัติต่อพ่อแม่และผู้นำด้วยความกรุณาและความเคารพอย่างที่ท่านหวังให้พวกเขาแสดงต่อท่าน เว็บไซต์นี้ออกแบบไว้เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันจากมุมมองพระกิตติคุณดีขึ้น

หากฉันเชื่อสัตย์พอ พฤติกรรมเส่นหาของฉันจะหายไปหรือไม่

ความรุนแรงของพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันไม่ใช่ตัววัดความเชื่อสัตย์ของท่าน คนจำนวนมากสวดอ้อนวอนหลายปีและทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเชื่อฟัง แต่พวกเขาก็ยังเส่นหาเพศเดียวกัน พฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันมีระดับความรุนแรงต่างกันและทุกคนรู้สึกไม่เหมือนกัน บางคนเส่นหาทั้งสองเพศ และหลายคนเส่นหาเฉพาะเพศเดียวกัน สำหรับบางคน ความรู้สึกเส่นหาเพศเดียวกัน หรืออย่างน้อยความรุนแรงของความรู้สึกเหล่านั้นอาจลดน้อยลงตามกาลเวลาไม่ว่ากรณีใด พ่อแม่หรือผู้นำไม่ควรคาดหวังหรือเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกเส่นหา

ท่านอาจควบคุมความรุนแรงของความรู้สึกเสนา่หาของท่านไม่ได้ แต่ท่านเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไร การทูลถามพระเจ้าว่าท่านสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์นี้และจะกลายเป็นความเข้มแข็งของท่านได้อย่างไรจะทำให้ท่านสามารถกำหนดศรัทธาของท่านไว้กับผลที่ท่านควบคุมได้ การถวายชีวิตท่านแต่พระเจ้าเป็นเจ้าเป็นการกระทำสำคัญของศรัทธาอันก่อให้เกิดพระใหญ่หลวงเวลานี้และแม้พระที่ใหญ่มากกว่าในโลกที่จะมาถึง

ศาสนจักรจะเปลี่ยนหลักคำสอนและยอมรับการแต่งงานกับเพศเดียวกันหรือไม่

หลักคำสอนเรื่องการแต่งงานระหว่างชายหญิงเป็นศูนย์กลางในแผนของพระเจ้า เป็นคำสอนสำคัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและจะไม่เปลี่ยนแปลง

“ตามหลักธรรมคำสอนที่อ้างจากพระคัมภีร์ ศาสนจักรยืนยันว่าการแต่งงานระหว่างชายหญิงจำเป็นต่อแผนของพระเจ้าสร้างเพื่อจุดหมายนิรันดร์ของบุตรธิดาพระองค์

“ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องเหมาะสมระหว่างชายหญิงที่แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามัคคีเท่านั้น ความสัมพันธ์ทางเพศนอกเหนือจากนี้ รวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ถือเป็นบาปและบ่อนทำลายสถาบันครอบครัวที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาสนจักรจึงยืนยันนิยามของการแต่งงานว่าเป็นการรวมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างชายหนึ่งคนกับหญิงหนึ่งคน”

(คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร, 21.4.10)